



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2566

เรื่อง	สื่อ
1. พืชผลดีทั้งปีขยายตัว2-3%	ไทยรัฐ (กรอบข่าย)
2. เกษตร-ปศุสัตว์หวังน้ำพอกพอล้าง	มติชน (กรอบข่าย)
3. อานิสงส์ฝนชุกหนุนจีดีพีเกษตรทะลุ5.5%	ข่าวสด (กรอบข่าย)
4. 'เฉลิมชัย'เดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้ปลูกข้าวให้ชาวนา	แนวหน้า
5. เกษตรฯจับมือกานาหนุนองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีด้านทำการเกษตร	แนวหน้า
6. สก๊อปพิเศษ: มกอช.ปลื้ม ดันมาตรฐานเซรามิกสำเร็จ พร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม...	สยามรัฐ
7. จัดงานควายไทยร่วมเรียนรู้-อนุรักษ์	เดลินิวส์
8. กรมชลฯปล่อยน้ำเข้าทุ่งเพาะปลูกพื้นที่บางระกำ	แนวหน้า
9. อ.ส.ค.ลุยปราบแก๊งมิจฉาชีพสร้างเพจไทย-เดนมาร์คปลอม	สยามรัฐ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. หอค้าชง5เรื่องพื้นศก.เอกชนจีปลูกทองเที่ยว	กรุงเทพธุรกิจ
12. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: พัฒนาแหล่งน้ำโครงการหลวงเลอตอ	ไทยโพสต์

\*\*\*\*\*

# ● จีดีพีภาคเกษตรไตรมาสแรกโต5.5% พืชผลดีทั้งปีขยายตัว2-3%

สศก.เปิดจีดีพีภาคเกษตรไตรมาส 1 ขยายตัว 5.5% เพราะฝนตกสะสมตลอดปีก่อน จนทำให้มีแหล่งน้ำเพียงพอ ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรดีต่อเนื่อง ความต้องการในต่างประเทศเพิ่มขึ้น คาดตลอดปี 2566 ขยายตัว 2-3%

## นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2566 (ม.ค.-มี.ค.66) ว่า ขยายตัว 5.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 เนื่องจากปริมาณฝนตกสะสมตลอดปีที่ผ่านมา ทำให้มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและตามแหล่งน้ำธรรมชาติเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดที่อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกและเพิ่มการผลิต ประกอบกับการสนับสนุนการนำแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติอย่างทันทั่วทั้งการเฝ้าระวังโรคพืชและสัตว์ การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและการขยายช่องทางตลาดที่หลากหลาย

นอกจากนี้ความต้องการสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศเนื่องจากกิจกรรมการผลิต การค้าและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การผลิตทางการเกษตรปรับตัวดีขึ้น โดยสาขาพืช ยังคงเป็นสาขาหลักที่ขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาสนี้ขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะข้าวนาปรังและอ้อยโรงงาน ซึ่งเป็นสินค้าสำคัญในไตรมาส 1 ขณะที่สาขาปศุสัตว์ สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป้าไม้ ขยายตัว

เช่นกัน ส่วนสาขาประมง หดตัวเล็กน้อย เนื่องจากต้นทุนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศที่แปรปรวน ส่งผลให้ผู้ประกอบการประมงออกเรือจับสัตว์น้ำลดลง

สำหรับรายละเอียดในแต่ละสาขา สาขาพืชขยายตัว 7.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 พืชที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลำไยทุเรียน มังคุด และเงาะ ส่วนพืชที่มีผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง

สาขาปศุสัตว์ ขยายตัว 0.8% สินค้าปศุสัตว์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้แก่ ไก่เนื้อมีการขยายการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น สาขาประมง หดตัว 0.5% โดยสัตว์น้ำที่นำขึ้นทำเทียบเรือมีปริมาณลดลงเนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตหลักของการทำประมงทะเลปรับตัวสูงขึ้น สาขาบริการทางการเกษตรขยายตัว 4.0% ของปี 2565 เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยและปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกและการเจริญเติบโตของพืช ส่วนสาขาป้าไม้ ขยายตัว 0.7%

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัว 2-3% เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยทุกสาขาการผลิตมีแนวโน้มขยายตัวจากปัจจัยสนับสนุนด้านสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยมากขึ้นปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีเพียงพอ การดำเนินนโยบายของภาครัฐและความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ ส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และตอบโจทยความต้องการของผู้บริโภค เพิ่ม

ช่องทางให้เกษตรกรเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ และบริหารจัดการสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มที่ดี ช่วยสนับสนุนให้ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตร การระบาดของโรคพืชและสัตว์ ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อ สงครามทางการค้า และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่อาจชะลอตัว.

# เกษตร-ปศุสัตว์หวังน้ำพอบลูกพอลีเอียง

●ช่วยขับเคลื่อนจีดีพีปี'66ขยายตัว3%

●สศก.เตือนปัจจัยเสี่ยงใน-นอกมาก

**นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1/2566 พบว่าขยายตัว 5.5% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากปริมาณฝนตกสะสมทั้งปี 2565 เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดอยู่ในเกณฑ์ดี จึงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพิ่มการผลิต ประกอบกับการสนับสนุนการนำแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี มาใช้ในการพัฒนา ตอบโจทย์ความต้องการบริโภคยุคใหม่

นายฉันทานนท์กล่าวว่า แยกเป็นสาขา ได้แก่ สาขาพืชขยายตัว 7.9% พืชที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและตามแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มขึ้นเพียงพอสำหรับการเพาะปลูก สาขาปศุสัตว์ขยายตัว 0.8% สินค้าปศุสัตว์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้แก่ ไก่เนื้อ เพิ่มผลผลิตรองรับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น สาขาบริการทางการเกษตรขยายตัว 4% เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยและปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอเพาะปลูก ส่งผลให้มีกิจกรรมการจ้างบริการเตรียมดินและเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มขึ้น สาขาป่าไม้ขยายตัว 0.7% ไม้ยูคาลิปตัสเพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอีกระดาษ โดยเฉพาะในตลาดญี่ปุ่นและจีน ส่วนสาขาประมงติดลบ 0.5% โดยสัตว์น้ำที่นำขึ้นทำเทียบเรือมีปริมาณลดลง เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตหลักของการทำประมงทะเลปรับตัวสูงขึ้น

“แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2566 คาดขยายตัว 2-3% เทียบกับปี 2565 โดยทุกสาขาการผลิตมีแนวโน้มขยายตัว จากปัจจัยสนับสนุนด้านสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยมากขึ้น ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีเพียงพอสำหรับการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และทำประมง” นายฉันทานนท์กล่าว

นายฉันทานนท์กล่าวว่า อีกทั้งการดำเนินนโยบายของภาครัฐและความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิต ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ ส่งเสริมการรวมกลุ่มในการผลิตและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เพิ่มช่องทางให้เกษตรกรเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ และบริหารจัดการสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มที่ดี ช่วยสนับสนุนให้ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงต้องติดตาม คือ ความแปรปรวนของสภาพอากาศอาจกระทบต่อพื้นที่เกษตร การระบาดของโรคพืชและสัตว์ ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากราคาปัจจัยการผลิตทั้งราคาน้ำมัน ปุ๋ยเคมี สารกำจัดศัตรูพืช และอาหารสัตว์ อัตราเงินเฟ้อระดับสูง ความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อ สงครามทางการค้า และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกอาจจะลดตัว

# อานิสงส์ฝนชุกหนุนจีดีพีเกษตรทะลุ5.5%

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1/2566 (ม.ค.-มี.ค.) ว่า ขยายตัว 5.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 เนื่องจากปริมาณฝนตกสะสมตลอดปีที่ผ่านมา ทำให้มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและตามแหล่งน้ำธรรมชาติเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดที่อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง จูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกและเพิ่มการผลิต ประกอบกับการสนับสนุนการนำแนวคิด โมเดลเศรษฐกิจ BCG มาใช้ในการพัฒนา อาทิ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และชนิดสินค้า การบริหารจัดการน้ำและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติอย่างทันที่ การเฝ้าระวังโรคพืชและสัตว์ การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และการขยายช่องทางตลาดที่หลากหลายทำให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและ

จำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น

นอกจากนี้ ความต้องการสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากกิจกรรมการผลิต การค้า และการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การผลิตทางการเกษตรปรับตัวดีขึ้น โดยสาขาพืช ยังคงเป็นสาขาหลักที่ขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาสนี้ขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะข้าวนาปรังและอ้อยโรงงาน ซึ่งเป็นสินค้าสำคัญในไตรมาส 1 ขณะที่สาขาปศุสัตว์ สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ ขยายตัวเช่นกัน ส่วนสาขาประมง หดตัวเล็กน้อย

ทั้งนี้ แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วง 2.0-3.0% เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยทุกสาขาการผลิต มีแนวโน้มขยายตัว จากปัจจัยสนับสนุนด้านสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยมากขึ้น ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีเพียงพอสำหรับการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และทำประมง รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มที่ดี ช่วยสนับสนุนให้ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารเพิ่มขึ้น

# 'เฉลิมชัย'เดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้ปลูกข้าวให้ชาวนา

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดงานรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ปฏิบัติได้จริง ภายใต้โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกิจกรรมหลักสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโค-กระบือ ท่อนพันธุ์นาหญา หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) สิ้นเชื้อพันธุ์ปลา 50,000 ตัว บังคับการผลิตพันธุ์ผักให้แก่เกษตรกรเยี่ยมชมนิทรรศการและพบปะเกษตรกร โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.จระเข้สามพัน อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี

ดร.เฉลิมชัยกล่าวว่า กรมการข้าว มุ่งเสริมสร้างความตระหนักรู้ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวการลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มผลผลิตและยกระดับคุณภาพให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีความรู้ความเข้าใจและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวที่เหมาะสม และสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการผลิต

อย่างไรก็ดี ข้าวคุณภาพดีส่วนหนึ่งต้องมาจากเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีมาตรฐาน ปัจจุบันยังมีปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว ที่ทำหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้สนับสนุนศูนย์ข้าวชุมชนให้เป็นอีกหนึ่งช่องทาง

ที่จะมาเติมเต็มปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ยังขาดแคลน ให้ถึงมือเกษตรกรโดยตรง ซึ่ง จ.สุพรรณบุรี มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งสิ้น 3.3 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ปลูกข้าว 1.3 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 39 ของพื้นที่ทำการเกษตร อยู่ในเขตชลประทาน ร้อยละ 84 ผลผลิตเฉลี่ย (ข้าว) 738 กิโลกรัมต่อไร่ มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 40,000 ราย

“รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ลงพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี เพราะเป็นเมืองอยู่ข้าวอุ่นน้ำ ที่กระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญ จึงนำผู้บริหารมารับฟังปัญหาจากพี่น้องชาวนา ซึ่งถือเป็นกระดูกสันหลังของชาติ จึงพยายามเข้ามาดูว่าจะสามารถแก้ไขปัญหายังไงได้บ้าง เพื่อใช้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยสิ่งที่ขาดคือการพัฒนาพันธุ์ข้าว กรมการข้าวจึงต้องพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพและนางานวิจัยนวัตกรรม นำเทคโนโลยี มาใช้ เพื่อให้พี่น้องชาวนามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความเข้มแข็ง ซึ่งหัวใจของการดำเนินการต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยศูนย์ข้าวชุมชน จะเป็นพี่เลี้ยง และรัฐบาลมีหน้าที่สนับสนุนปัจจัยต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มจึงไม่เกียติดยางงบประมาณที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร ซึ่งเชื่อว่า นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก จะเป็นเป้าหมายที่ไม่ไกลเกินเอื้อมขอให้มั่นใจว่ากระทรวงเกษตรฯ จะเปรียบเสมือนคนในครอบครัว และเป็นมิตรแท้ของพี่น้องเกษตรกรอย่างแน่นอน” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

## เกษตรฯจับมือกานา หนุนองค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยี ด้านทำการเกษตร

นายราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังให้การต้อนรับนายอูอู ฟริมปง แอ็ดโต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอาหารและการเกษตร สาธารณรัฐกานา นางฟลอเรนซ์ อะโคนอร์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกานา ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคณะ ในโอกาสเข้าพบหารือการส่งเสริมและขยายความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน ว่า สาธารณรัฐกานา เล็งเห็นว่าประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร จึงได้ขอความร่วมมือสนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าว

ทั้งนี้ กรมการข้าว กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูล การสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านเครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลยี การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนและนักศึกษา กานา เพื่อมาศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ การเกษตรในหลักสูตรระยะสั้น และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

“สาธารณรัฐกานา ขอรับความร่วมมือด้านต่างๆ อาทิ แนวทางการทำการเกษตรแบบ BCG โมเดล โดยเฉพาะข้าวรักษ์โลกที่ช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี รวมถึงการส่งเสริมเกษตรรุ่นใหม่ โดยกานา จะนำแนวทางการทำเกษตรกรรมและการพัฒนาด้านการเกษตรที่ประสบผลสำเร็จของประเทศไทย เป็นต้นแบบการทำเกษตรกรรมในกานา ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆ ต่อไป” นายราพัฒน์ กล่าว

## มกอช.ปลื้ม ดันมาตรฐานเซรามิกสำเร็จ พร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมอาเซียน PFPWG ปลายปี 2566



### สก๊อปพิเศษ

📍 ทีมข่าวภูมิภาค

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นางสาวเมทนี สุดนรรักษ์ ที่ปรึกษา มกอช. นำคณะทำงานประกอบด้วยนางอรทัย ศิลปนาพร นางอุษา บำรุงพืช ที่ปรึกษา มกอช. นางสาวยุพา เหล่าจินดาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักกำหนดมาตรฐาน นายพิทักษ์ชายสม ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสุขอนามัยสัตว์ ผู้แทน มกอช. พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ACCSQ Prepared Foodstuff Product Working Group (PFPWG) ครั้งที่ 36 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ที่ประชุม PFPWG ได้รับรองเอกสารวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน (เซรามิก) หรือ ASEAN Guidelines on Specific Measures for Ceramic Articles Intended to Come into Contact



with Foodstuffs ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนในการจัดทำจนแล้วเสร็จรวมทั้งเห็นชอบให้ไทยนำเสนอกรอบเวลาในการปรับแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน ระบบการตรวจสอบและการให้การรับรองด้านสุขลักษณะอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของประเทศสมาชิกเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานตามข้อตกลงการยอมรับร่วม MRA on PF อย่างมีประสิทธิภาพ

“นอกจากนี้ในระหว่างการระบาดของโรค Covid19 คณะ PFPWG ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 3 ปี ติดต่อกัน แต่ในการประชุม PFPWG

ครั้งถัดไป คือครั้งที่ 37 (ปลายปี 2566) ประเทศไทย โดย มกอช. พร้อมเป็นเจ้าภาพสำหรับการประชุมแบบพบหน้ากันเต็มรูปแบบครั้งแรกของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เพื่อผลักดันการทำงานด้านความปลอดภัยอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จ รูปของอาเซียนต่อไป”เลขาธิการ มกอช. กล่าว



# จัดงานควายไทยร่วมเรียนรู้-อนุรักษ์

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงาน “เทศกาลควายไทยอุทัยธานี” ครั้งที่ 11 ที่เขื่อนวังร่มเกล้า จ.อุทัยธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้พบปะ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเกษตรกรด้วยกัน ปรากฏด้านกระบือ และผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ พัฒนาปรับปรุงพันธุ์กระบือให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มจากกระบือสวยงาม ช่วยกระตุ้นการซื้อขายกระบือใน จ.อุทัยธานี ให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น ทั้งยังส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาสนใจในการประกอบอาชีพการเลี้ยงกระบือ อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากกระบือมากขึ้น

น.ส.มนัญญา กล่าว ว่า อาชีพการ

เลี้ยงกระบือเป็นสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญ 1 ใน 3 ของ จ.อุทัยธานี และยังเป็นอาชีพที่น่าสนใจ เพราะสามารถใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นแหล่งอาหารได้ โดยกรมปศุสัตว์เข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงกระบือควบคู่ไปกับการทำแปลงพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี โดยเฉพาะหญ้าแพงโกลา และหญ้าอื่นๆ ที่มีความเหมาะสมในสภาพพื้นที่ลุ่มนาข้าว ทั้งนี้ จากการจัดงานทุกปีที่ผ่านมาสามารถช่วยกระตุ้นให้การซื้อขายกระบือสวยงามและกระบือทั่วไปใน จ.อุทัยธานี มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์กระบือ ทำให้ลูกกระบือที่เกิดมามีมูลค่าสูง โดยในปี 2565 พบว่ามีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ 2,833 ราย กระบือ

31,349 ตัว ปริมาณผลผลิตรวม 10,414 ตัว (กระบือสวยงาม 851 ตัว กระบือทั่วไป 9,427 ตัว) มูลค่ารวม 415.05 ล้านบาท (กระบือสวยงาม 85.1 ตัว กระบือทั่วไป 329.95 ตัว)

สำหรับภายในงานจัดให้มีการประกวดกระบือ ประกอบด้วย การประกวดกระบือลุ่มน้ำสะแกกรัง (เฉพาะกระบือในพื้นที่ จ.อุทัยธานี) 20 รุ่น การประกวดกระบือทั่วไป 20 รุ่น และการประกวดกระบือแกรนด์แชมป์ (Grand Champion) ซึ่งด้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 4 ถ้วย นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องด้วย

## กรมชลฯปล่อยน้ำเข้าทุ่ง เพาะปลูกพื้นที่บางระกำ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่ ได้เตรียมรับฤดูน้ำหลากปี 2566 ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก และสุโขทัย ด้วยการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกข้าวนาปี หรือโครงการบางระกำโมเดล ในพื้นที่ลุ่มต่ำ ทุ่งบางระกำ ให้เร็วขึ้นกว่าปกติ เพื่อลดผลกระทบผลผลิตเสียหายในช่วงฤดูน้ำหลาก โดยในปีนี้เป็นารดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องสู่ปีที่ 7 ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรมชลประทาน ได้จัดสรรน้ำไปยังพื้นที่ เป้าหมาย 265,000 ไร่ ปริมาณน้ำจัดสรร 310 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ให้เกษตรกรได้ เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จเป็นไปตาม แผนที่กำหนดทำให้ไม่มีพื้นที่ได้รับความเสียหายจากน้ำหลากแต่อย่างใด

สำหรับในปี 2566 กรมชลประทาน ได้เริ่มทยอยปล่อยน้ำเข้าระบบส่งน้ำแล้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ก่อนจะมีพิธีปล่อยน้ำอย่างเป็นทางการต่อไป

## อ.ส.ค.ลู่ปราบแก๊งมิจฉาชีพสร้างเพจไทย-เดนมาร์คปลอม

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับร้องเรียนจากผู้บริโภคจำนวนมากเกี่ยวกับแก๊งมิจฉาชีพแอบอ้างใช้เพจ Thai-Denmark Official มีการเข้าไปในแนวทางว่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ราคาถูก หลอกขายผลิตภัณฑ์นมภายใต้แบรนด์ ไทย-เดนมาร์ค ราคาถูก แต่ไม่ได้มีการนำจัดส่งสินค้าจริง จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้สั่งการให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูล และหามาตรการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนแล้ว โดยเบื้องต้นได้นำข้อมูลเพจปลอมและข้อมูลหลักฐานการคุยซื้อ-ขายระหว่างผู้บริโภคกับเพจไปแจ้งความเพื่อดำเนินการคดีตามกฎหมายแล้ว

ด้านนายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวว่า ที่ผ่านมามี อ.ส.ค. ได้ตั้งทีมตรวจสอบข้อมูล Fake News ขึ้นมาเพื่อดูแลการดำเนินคดีในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะเพื่อปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ซึ่งแต่ละครั้งที่ได้รับการร้องเรียนจะมีการนำเรื่องแจ้งความดำเนินคดี และส่งเรื่องไปยังศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย (Fake News Center Thailand) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ อ.ส.ค. ยังปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคด้วยการจัดทำช่องทางรับเรื่องแจ้งนมเสีย นมเสื่อมสภาพก่อนวันหมดอายุ โดยสามารถติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 08-4335-8000, 09-1890-6293 e-mail callcenter.dpo@dpo.go.th หรือช่องทาง Line Official “@thai-denmark” ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 950

Section: First Section/ต่างประเทศ-เกษตร

วันที่: จันทร์ 27 มีนาคม 2566

ปีที่: - ฉบับที่: 26828

Col.Inch: 12.64 Ad Value: 12,008

คอลัมน์: เกษตรวันนี้

หน้า: 10(ซ้าย)

PRValue (x3): 36,024

คลิป: ขาว-ดำ

เกษตรวันนี้.....● วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จะ  
ครบรอบ 59 ปีเต็ม นายกะหล่ำปลีขอเรียน project.pr สอบถามรายละเอียดเพิ่ม  
เชิญแขกผู้มีเกียรติและเพื่อนพ้องน้อง  
พี่ในแวดวงเกษตรร่วมพบปะพูดคุย  
ที่ สำนักพิมพ์เดลินิวส์  
บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 ตั้งแต่  
เวลา 09.00-15.00 น. โดย  
ประมาณ.....● มูลนิธิโครงการ  
หลวงร่วมกับ มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาเชิง  
ปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมการ  
ผลิตคีนัว บนพื้นที่สูง ในวันที่ 29 มีนาคม  
2566 ในรูปแบบออนไลน์ ผู้สนใจรับชมการ

ถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กโครงการหลวง  
https://www.facebook.com/royal  
project.pr สอบถามรายละเอียดเพิ่ม  
เต็ม ติดต่อคุณอังคณา สุวิกาโต โทร.  
08-1288-2230.....● สำหรับ  
หน่วยงานราชการ บริษัท ห้าง  
ร้าน ที่ต้องการส่งข่าวเกษตร  
เพื่อลงหนังสือพิมพ์เดลินิวส์  
รวมทั้งเว็บไซต์ www.daily  
news.co.th. สามารถส่งมาได้  
ที่ samanp@dailynews.co.th.  
หากเกิดข้อสงสัยโทรสอบถามกันได้ที่  
0-2790-1111.....●  
นายกะหล่ำปลี



# หอค้าชง5เรื่องฟื้นศก. เอกชนจับปลุกท่องเที่ยว

กรุงเทพธุรกิจ ● “หอการค้า” เสนอ 5 นโยบายเร่งด่วน  
ชี้ รัฐบาลใหม่ต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ เดินหน้า  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ขับเคลื่อน BCG Model  
ต้นลงทุนอีอีซี พร้อมยกระดับดึงดูดนักท่องเที่ยว  
คุณภาพเข้าไทย ส.อ.ท.แนะนำนโยบายต่อทั้ง “บี  
ซีจี-อีอีซี” ขณะที่ ภาคเอกชน เน้นปลุกท่องเที่ยว  
ช่วย ปรับเกณฑ์แก้วีซ่าต่างชาติ ลุยบ้านหลังแรก  
ประเทศไทยกำลังเข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง  
หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  
ประกาศให้มีการเลือกตั้งวันที่ 14 พ.ค.2566 โดย  
แต่ละพรรคการเมือง หายใจเปิดตัวผู้ที่จะเสนอชื่อ  
เป็นนายกรัฐมนตรี รวมทั้งเปิดตัวทีมเศรษฐกิจและ  
ผู้ที่จะลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  
นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการสภา  
หอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การเลือกตั้ง  
ที่กำลังมาถึงถือว่ามีความชัดเจนในกรอบเวลาที่จะ  
นำไปสู่การได้รัฐบาลใหม่ ไม่ว่าจะพรรคใดจะมาเป็น  
รัฐบาลชุดต่อไปก็ต้องขับเคลื่อนในหลายประเด็น  
ที่มีความสำคัญ ดังนี้

1.แผนงานและโครงการของเดิมที่สำคัญและ  
เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจประเทศให้มีความต่อเนื่อง  
เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 และ 2.แนวทางขับเคลื่อน  
เศรษฐกิจประเทศด้วย BCG Model 3.ขับเคลื่อน  
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หรือแม้แต่  
แผนเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่กำลัง  
ดำเนินการอยู่ให้มีความต่อเนื่อง

ขณะที่นโยบายเร่งด่วนที่เห็นในขณะนี้มองว่า  
ทุกพรรคการเมืองไม่ว่าใครจะสามารถมาจัดตั้ง  
รัฐบาลคงเห็นตรงกัน คือ

1.เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยภาพรวม ภาคเอกชน  
มองหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น การตั้งเป้าหมาย  
การเติบโตของ GDP ไม่ต่ำกว่า 5% ต่อปี, ยกระดับ

อ่านต่อหน้า 4

▶ ต่อจากหน้า 1

หอค้า

ภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีสู่เกษตรมูลค่าสูง

(ลดต้นทุน-เพิ่มรายได้-ตลาดนำ), ยกระดับภาค  
รัฐสู่ Digital Government, เชื่อมโยงโครงสร้าง  
พื้นฐานด้านโลจิสติกส์ให้เอื้อต่อการค้าการลงทุน,  
การบริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงานซึ่งกระทบ  
ต่อการใช้ชีวิตประชาชนและการดำเนินธุรกิจ  
ของเอกชน

2.ยกระดับภาคท่องเที่ยวไม่เห็นปริมาณ  
แต่ต้องให้ความสำคัญนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่สูงและรักษาลี้ขบวนล้อม 3.ยก  
ระดับการศึกษาด้วยดิจิทัล พัฒนาแรงงานทักษะ  
สูง รองรับอุตสาหกรรมและบริการสมัยใหม่

4.การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งรวม  
ไปถึงนโยบายการส่งเสริมการดึงดูดการลงทุน  
จากต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับที่  
หอการค้าสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมีแผนที่จะ  
จัด Road Show ร่วมสำนักงานคณะกรรมการ  
ส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และสำนักงานคณะ  
กรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
(สกพอ.) ในจีนและซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นตลาด  
ใหญ่และกำลังซื้อสูง

5.เจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับ  
ประเทศต่างๆ ที่ยังค้างอยู่ เช่น ข้อตกลงไทย-EU,  
ไทย-แคนาดา, ไทย-ตุรกี, เพื่อช่วยขยายตลาดใหม่  
ให้กับสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

“อยากเห็นการฟอร์มทีมรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ  
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและราบรื่น เพื่อเข้ามา  
ดูแลใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้และฟื้นฟูเศรษฐกิจ  
ปากท้องประชาชน ต้องเร่งทำทันทีเพื่อกระตุ้น  
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว” นายสนั่น กล่าว  
ส.อ.ท.แนะนำ “อีอีซี-บีซีจี”

นายเกรียงไกร เสือรณกุล ประธานสภา  
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า  
ทิศทางการเมืองไทยที่กำหนดวันเลือกตั้งและม  
ีความชัดเจนทำให้ภาคเอกชนรวมทั้งประชาชน  
หวังว่ารัฐบาลใหม่จะเดินหน้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจ  
ประเทศเป็นนโยบายเร่งด่วนเนื่องจากที่ผ่านมา  
ผู้ประกอบการโดยเฉพาะเอสเอ็มอีไทย ได้รับผล  
กระทบและล้มหายตายจากไปเยอะตั้งแต่วิกฤติ  
โควิด-19 ไปจนถึงความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน

ทำให้ต้นทุนค่าครองชีพเพิ่มสูง รวมทั้งต้นทุน  
การดำเนินธุรกิจทำให้เอสเอ็มอีแข่งขันไม่ได้  
ภาคประชาชนเองมีปัญหานี้ครัวเรือนระดับสูง  
ซึ่งเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ

“ภาคเอกชนและประชาชน รอคอยและ  
มีความหวังว่ารัฐบาลใหม่ จะมีทีมเศรษฐกิจที่  
เข้มแข็ง ให้ความสำคัญกับกลุ่มเอสเอ็มอีซึ่งยัง  
เปราะบาง ช่วยเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันให้กับ  
ภาคเอกชน ไปพร้อมกับการแก้ปัญหา เช่น กรณีที่  
มีสินค้าต้นทุนต่ำและราคาถูกกว่าจากต่างประเทศ  
ทะลักเข้ามาในไทย”

นอกจากนี้ ยังต้องมีส่วนร่วมขับเคลื่อน  
ประเทศให้เกิดการปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมเพื่อ  
การผลิตและส่งออกไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่  
แข่งขันได้ในอนาคต โจทย์ของรัฐบาลใหม่ คือ  
ทำอะไรให้อุตสาหกรรมเหล่านี้เกิดการปฏิรูป  
(transform) อุตสาหกรรมใหม่อย่างเข้าใจใน  
บริบทของโลก

ขณะเดียวกัน ต้องมีความสัมพันธ์ทางการทูต  
อย่างฉลาด และจุดยืนของไทยท่ามกลางความ  
ขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ไทยมีคุณค่าสำคัญจากทั้ง  
สหรัฐและจีน รวมถึงการคว่ำโอกาสตั้งเม็ดเงิน  
ลงทุนเข้าประเทศจากการย้ายฐานผลิต ทั้งจาก  
จีนและยุโรป

สำหรับโครงการ และนโยบายที่ดีซึ่งรัฐบาล  
ก่อนหน้าได้ทำไว้ยังคงดำเนินต่อไปให้ต่อเนื่อง  
 อาทิ หนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) นโยบาย BCG  
การใช้พลังงานสะอาด รวมทั้งยกระดับอุตสาหกรรม  
ใหม่เพื่อความยั่งยืน รวมไปถึง EEC ให้รับแรง  
ให้เสร็จครบวงจรเร็วที่สุด

“เอกชนกังวลเรื่องการสานต่อนโยบายของ  
รัฐบาลใหม่ หกเป็นกลุ่มการเมืองคนละขั้วอาจทำให้  
ขาดความต่อเนื่องหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่จะนำนโยบาย  
ที่ดีสานต่อและนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น”

ดัน “ท่องเที่ยว” พระเอก ศก.ไทย โตต่อ

นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่  
บริหาร บริษัท เอเชีย เออีอิน จำกัด (มหาชน) หรือ  
AAV และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด กล่าวว่า ไม่  
ว่าพรรคไหนเป็นแกนนำจัดตั้ง น่าจะให้ความสำคัญ  
และสนับสนุนภาคท่องเที่ยวมาเป็นอันดับ 1  
เพราะภาคท่องเที่ยวจะเป็นเครื่องยนต์สำคัญ  
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ และเป็นพระเอก  
อีกหลายปีจากนี้

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวฉบับล่าสุดของ  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่าปี 2570  
ไทยจะมีรายได้จากภาคการท่องเที่ยวเติบโต  
ครองสัดส่วนมากถึง 25% ของจีดีพี จากตัวเลข  
เป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนไทย

เพิ่มขึ้นจาก 40 ล้านคนปี 2562 เป็น 80 ล้านคนในปี 2570 นั้นเป็นไปได้ เฉพาะนักท่องเที่ยวจีนมองว่าปี 2570 มีโอกาสแตะถึง 20 ล้านคน

“เราอยากได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ ดำเนินนโยบายต่อเนื่อง ฝากรัฐบาลชุดใหม่พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น การขยายสนามบินต่างๆ รวมถึงโครงการสนามบินอู่ตะเภา และรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว”

### เร่งแก้ปัญหาค่าไฟแพง กระทบทั้งระบบ

นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า รัฐบาลใหม่อยากให้ดูแลค่าไฟฟ้าของไทยที่มีราคาสูง กระทบต่อการแข่งขันและต้นทุนผู้ประกอบการทุกอุตสาหกรรมและผู้บริโภคทุกครัวเรือน

อยากให้รัฐมีการกำหนดกรอบนโยบายน้ำมันดีเซลของประเทศไทยให้มีเกรดเดียว จากปัจจุบันที่มีน้ำมันหลากหลายเกรด อาทิ ดีเซล 95 ดีเซล 91 เป็นต้น การมีน้ำมันหลายเกรด เป็นปัญหากระทบต่อต้นทุนผลิตและการบริหารจัดการ แต่หากมีนโยบายน้ำมันเกรดเดียว ทำให้ต้นทุนลดลง ส่งผลให้ราคาน้ำมันในไทยปรับลดลงได้

### โปรโมตย่านการค้าใหม่กระจายนักท่องเที่ยว

นายเปี่ยมศักดิ์ พจน์พรกุล ผู้จัดการโครงการบีบีเอสเตชั่น กล่าวว่า สิ่งผู้ประกอบการคาดหวัง เป็นเรื่องการสนับสนุนให้มีแหล่งท่องเที่ยวและย่านการค้าแห่งใหม่ๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อกระจายการท่องเที่ยวไปยังพื้นที่อื่นๆ พร้อมมีงบประมาณร่วมกระตุ้นการจัดงานเพื่อกระจายแหล่งรายได้

ขณะเดียวกันมีผู้ประกอบการบางส่วนมีปัญหาสภาพคล่อง จากการเข้าไม่ถึงระบบการเงิน จึงควรมีนโยบายสินเชื่อเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศ

### ปรับเกณฑ์วีซ่าดึงต่างชาติ-ลุยบ้านหลังแรก

นายพีระพงษ์ จรูญเอก นายกสมาคมอาคารชุดไทย ระบุว่า อยากให้รัฐบาลใหม่ปรับลดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำนากของชาวต่างชาติที่จะเข้ามาอยู่อาศัยในไทย จากเดิมที่มีการเสนอในวงเงิน 40 ล้านบาท ให้สิทธิการอยู่อาศัย 10 ปี ลดลงมาตามระดับ อาทิ ราคา 3-5 ล้านบาท ให้สิทธิการอยู่อาศัย 3-5 ปี เพื่อดึงเม็ดเงินจากการจับจ่ายใช้สอยของคนต่างชาติเฉลี่ย 1 ล้านบาท/คน/ปี หรือเฉลี่ยต่อเดือน 50,000-100,000 บาท รวมทั้งผ่อนปรนมาตรการกำกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Loan to Value : LTV) ไปปี 2567

“เศรษฐกิจฟื้นฟื้นตัว กำลังซื้อประชาชนความสามารถในการกู้ลดลง อยากให้ส่งเสริมการมีบ้านหลังแรก เหมือนสมัยหนึ่งที่มีนโยบายรถคนแรกโดยมีเงื่อนไขแยกแต่ละประเภทที่อยู่อาศัย”

นายโอฬาร จันทร์ภู นายสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านกล่าวว่า ต้องการนำเสนอรัฐบาลใหม่เกี่ยวกับมาตรการการลดหย่อนภาษีปลูกสร้างบ้านให้ผู้บริโภค เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระที่ต้องการสร้างบ้านบนที่ดินตัวเองหากมาตรการนี้ถูกนำมาใช้จริงจะส่งผลต่อการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศได้

### รับมือส่งออกชะลอตัว

นายเกรียงไกร กาญจนะโกคิน ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินเด็คซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภารกิจสำคัญของรัฐบาลใหม่ระยะสั้น จำเป็นต้องเร่งฟื้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโต หามาตรการรับมือภาวะส่งออกชะลอตัว ส่วนระยะยาว รัฐบาลต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่เนื่องจากไทยไม่สามารถพึ่งพาสหกรณ์เดิมๆ เพื่อการส่งออกอีกต่อไป ขณะที่การวางจุดยืนของไทยในเวทีการเมืองโลก ต้องสร้างสมดุลระหว่างขั้วมหาอำนาจสหรัฐ จีน รัสเซีย ไทยไม่สามารถเลือกยืนอยู่ข้างใดข้างหนึ่งได้ เพราะจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งการค้า การลงทุน



ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเป็นแห่งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพื้นที่รับผิดชอบ 126,969 ไร่

แต่การดำเนินงานจะให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายได้นั้น “น้ำ” ถือเป็นปัจจัยสำคัญ กรมชลประทาน จึงมีบทบาทสำคัญในการบูรณาการร่วมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

แผนพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว แบ่งเป็น 4 เฟส...เฟสแรก มีแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำทั้งหมด ๒ โครงการ แบ่งเป็นการสร้างอ่างเก็บน้ำ ๖ โครงการ และปรับปรุงระบบส่งน้ำ ๕ โครงการ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2565-2571 เมื่อการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำในเฟสแรกแล้วเสร็จทั้งหมด จะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ในฤดูฝน 2,150 ไร่ และฤดูแล้ง 680 ไร่

เฟสที่ 2 มีแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำ 7 โครงการ สร้างอ่างเก็บน้ำ 4 โครงการ สร้างฝายหรือระบบส่งน้ำ 1 โครงการ และปรับปรุงระบบส่งน้ำอีก 2 โครงการ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2564-2570 เมื่อแล้วเสร็จทั้งหมดมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ในฤดูฝน 1,300 ไร่ และในฤดูแล้งอีก 420 ไร่

ส่วนเฟสที่ 3 และ 4 จะเริ่มดำเนินการในปี 2568-2571 มีแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำ 8 โครงการ สร้างอ่างเก็บน้ำ 2 โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำอีก 6 โครงการ เมื่อแล้วเสร็จทั้งหมดจะมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ในฤดูฝน 1,750 ไร่ และในฤดูแล้ง 720 ไร่

การพัฒนาแหล่งน้ำในระยะเร่งด่วนเฟสแรก โครงการอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการปรับภูมิทัศน์สามารถเก็บกักน้ำได้ 196,000 ล้าน ลบ.ม. และโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้.

**ส-เล-๓**